



นายวรารุช ขันตียนันท์

- นิสิตเก่าคณะเกษตร มก. รุ่นที่ ๓๒
- อดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- ที่ปรึกษาอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.	วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	ประเทศ
๒๕๒๐	วท.บ. (เกษตรศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไทย
๒๕๓๕	M.Sc. (Meteorology)	South Dakota School of Mines & Technology	สหรัฐอเมริกา

นายวราวุธ ชันติยานันท์ บรรจู่เข้ารับราชการที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ดำรงตำแหน่งสำคัญในฐานะนักบริหารภาครัฐ ดังต่อไปนี้ ผู้อำนวยการส่วนฝนหลวง สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง ผู้อำนวยการสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และเป็นผู้เชี่ยวชาญในคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดแปรสภาพอากาศ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)

ผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ มีดังนี้ ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการฝนหลวงและการบินเกษตร ได้นำมอบพระบรมราโชบายการพัฒนางานฝนหลวงมาขับเคลื่อน ควบคุมบัญชาการหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง ๑๒ หน่วย เข้าช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติในทุกภาคของประเทศทุกปี รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ทำให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤตการณ์มาได้ ในเวทีระดับนานาชาติ ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรนานาชาติ ประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการทำฝนและตัดแปรสภาพอากาศ เช่น ยอมรับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการตัดแปรสภาพอากาศแห่งอาเซียน ยกย่องให้ประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๒ ประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านการตัดแปรสภาพอากาศในระดับที่พิสูจน์ยืนยันประสิทธิภาพได้ภายใต้การยอมรับทางสถิติ นอกจากนี้ยังได้ทำยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับบองครั้งขึ้นเป็นระดับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้สำเร็จ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคนแรก

นายวราวุธ ชันติยานันท์ เป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นคนดีมีความสามารถ ทำชื่อเสียงให้วงการเกษตร และอุทิศตนให้ส่วนร่วม ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้รับโล่และเข็มทองคำประกาศเกียรติคุณ “เกษตรศาสตร์ปรัตเป็รื่อง รุ่นที่ ๑๓” ในฐานะเป็นบุคคลที่ทำชื่อเสียง คุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยผลงานการบริหารงานของนายวราวุธ ชันติยานันท์ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จึงเห็นสมควรประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติให้ นายวราวุธ ชันติยานันท์ เป็นนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ประเภทนักบริหารภาครัฐ/ภาครัฐวิสาหกิจ ที่สมควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป